

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TUNG BỪNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG TRI THỨC – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Sáng ngày 12/12/2022, trường THCS Phúc Lợi đã tung bồng tổ chức Ngày hội đọc sách năm học 2022 - 2023 với chủ đề *Ánh sáng tri thức – Kết nối yêu thương*. Tham dự Ngày hội đọc sách có thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Phạm Thị Hậu – Cán bộ Thư viện - Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường.

Mở đầu cho Ngày hội đọc sách là những tiết mục văn nghệ do tập thể lớp 6A1 và 8A2 biểu diễn. Các tiết mục hát, múa kết hợp nhảy hiện đại đã đem đến không khí vô cùng vui tươi, rộn ràng.



Văn nghệ chào mừng

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng khẳng định: “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. Quả đúng như vậy. Có thể coi sách là một trong những phát minh quan trọng và vĩ đại nhất của con người. Mỗi cuốn sách đều được kết tinh từ tri thức và cuộc sống. Đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là con đường ngắn nhất để tiếp cận với nền văn minh của nhân loại, gắn kết con người lại gần nhau hơn. Với học sinh, đọc sách chính là một thói quen bổ ích và đặc biệt cần thiết. Hình thành và phát triển văn hóa đọc sẽ giúp học sinh có nền tảng tri thức, lĩnh hội được các giá trị, phát triển các kỹ năng. Việc tổ chức Ngày hội đọc sách là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong nhà trường.



Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, cô Đặng Thị Tuyết Nhung đã lên khai mạc Ngày hội đọc sách. Trong bài phát biểu của mình, cô đã chỉ rõ ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách và khẳng định sách chính là người thầy siêu việt thấp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy chúng ta biết sống và biết hy sinh; sách

còn là người bạn tâm giao chia sẻ mọi nỗi buồn vui sâu kín của mỗi con người. Và từ lâu, đọc sách đã trở thành một thói quen tốt, là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội. Ngay cả trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học viễn thông và công nghệ thông tin như hiện nay thì cũng không có gì thay thế được vai trò của sách. Đọc sách vẫn luôn là nét văn hóa trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống học đường.



Cô Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT đọc diễn văn khai mạc ngày hội

Cũng trong Ngày hội đọc sách, thư viện nhà trường đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng dành cho 18 đại diện xuất sắc đến từ các chi đội. Đây là cơ hội để các em học sinh thể hiện tài năng và những hiểu biết của mình qua việc đọc sách hằng ngày. Đặc biệt hơn, cuộc thi còn có màn tham gia cứu trợ của các giáo viên chủ nhiệm để giúp thí sinh quay trở lại sàn thi đấu. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể các em học sinh.



Cô Phạm Thị Hậu – CBTV phổ biến thể lệ cuộc thi Rung chuông vàng



Các thí sinh tham gia thi Rung chuông vàng



Các thí sinh tham gia thi Rung chuông vàng



GVCN thực hiện trò chơi phân cứu trợ



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc trong cuộc thi Rung chuông vàng

Với chủ đề *Ánh sáng tri thức - Kết nối yêu thương*, Ngày hội đọc sách trường THCS Phúc Lợi năm học 2022 - 2023 đã truyền đi thông điệp: Hãy tích cực đọc sách bởi sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cánh cửa tương lai, là con đường ngắn nhất để mở rộng tâm hồn tình cảm. Tổ chức Ngày hội đọc sách là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giúp cho các em học sinh hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng cho việc tự học và học tập suốt đời; đồng thời giúp mỗi người được tiếp cận với nhiều loại sách báo từ đó tìm được niềm vui trong đọc sách, mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai. Hi vọng rằng với những giá trị và ý nghĩa như vậy, Ngày hội đọc sách sẽ làm nên sức mạnh, lan tỏa đam mê đọc sách tới toàn thể các em học sinh trong trường.